



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ** ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้



## พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ในกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับประเทศไทย ประกอบกับเป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งข้อสังเกตในเรื่องมาตรฐาน ขั้นตอนการดูแลนักโทษ สิทธิของผู้ต้องขัง/นักโทษ หน่วยงานภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ต้องขัง/นักโทษ การกล่าวอ้างสิทธิมนุษยชนในการยกเว้นการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังและนักโทษรายอื่น ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมหารือให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในคราวการประชุมถัดไป

## พิจารณาศึกษาปัญหาของผู้บริโภค กรณีการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ได้ไม่เต็มปริมาตร

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ประชาชนไม่เต็มจำนวนตามอัตราวัดของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร และอ้างว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการชั่ง ตวง วัด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีการตั้งข้อสังเกตในประเด็น อาทิ ประเด็นข้อกฎหมาย/กฎกระทรวงในการกำหนดเรื่อง “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ ไม่เกิน ร้อยละ ๑” ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นควรเชิญผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ต่อไป



## พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

คณะกรรมการกิจการได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ ผลงานขององค์การในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย ส.ส.ท. ได้กำหนดเป้าหมายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ๕ แผนงาน พังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการ และผังรายการปี ๒๕๖๖ ข้อมูลนิติบุคคลที่องค์การเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมและข้อมูลของบุคคลที่องค์การเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุน ข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย การให้บริการเผยแพร่เนื้อหาในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คณะกรรมการกิจการได้มีข้อเสนอ ต่อรายงานการพิจารณาศึกษา ดังนี้

- ๑) ส.ส.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการเผยแพร่กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้ในทุกช่องทางเพิ่มมากขึ้น
- ๒) สำหรับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ ของ ส.ส.ท. ควรมีการเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องวิทยุกระจายเสียง หรือคลื่นกระจายเสียง โดยการประสานความร่วมมือกับ กสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว
- ๓) แผนงานเกี่ยวกับขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่ ส.ส.ท. ได้จำแนกแพลตฟอร์มสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ALTV VIPA New Media และสื่อเสียง แต่ทิศทางด้านเนื้อหาควรกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มทั่วประเทศ

